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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

คณะวิทยโตขอแยกสอบPAT2ยันไมไดดึงเด็ก 

 
คมชัดลึก :คณะวิทย โตขอแยกสอบPAT2 ไมไดตองการดึงเด็กเขาเรียนทําเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ แจงรูตัวดีวาไมใชคณะยอดนิยม ฝากทปอ.ทําความเขาใจ พรอมทําตามมติทปอ.
เชนเดียวกับคณะศิลปกรรมไมเพิ่มPAT6 ขอหารือสทศ.ปรับขอสอบเนนความคิดสรางสรรค 
 

  เม่ือวันที่ 3 พ.ย.2552 รศ.ดร.สุพจน     หารหนองบัว   คณบดีคณะวิทยาศาสตร    จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาวถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย( ทปอ.) มีมติไมแยกสอบ การทดสอบทาง
ความถนัดทางวิทยาศาสตร หรือ PAT 2 ในการรับสมัครบุคคลนิสิตนักศึกษาเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา(แอดมิชชั่นสกลาง) ป 2553 -2554 เน่ืองจากไมตองการใหเด็กตองสอบมากเกินไป และ
ปญหาของคณะวิทยาศาสตรน้ัน ไมใชเปนเรื่องของระบบการสอบคัดเลือก แตอยูที่คานิยมของเด็กที่ไม
สนใจเรียนดานวิทยาศาสตร วา โดยสวนตัว การที่คณะวิทยาศาสตร เสนอใหแยกสอบPAT2 เปน 3 วิชา
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ไมไดตองการแกปญหาของคณะวิทยาศาสตร หรือตองการดึงใหเด็กหันมาเรียนคณะ
วิทยาศาสตรมากขึ้น แตเปนการเสนอทางออกในการแกปญหาของประเทศ 

  “คณะวิทย ทุกมหาวิทยาลัยรูดีวาคณะวิทย ไมใชคณะยอดนิยมที่เด็กอยากมาเรียน แตการที่เสนอ
ใหแยกสอบวิทย เพ่ือกระตุนใหเด็กหันมาเห็นความสําคัญของแตละวิชา และสนใจเรียนวิทยาศาสตร จึง
อยากใหทปอ.เขาใจดวยวา เหตุผลที่คณะวิทยขอแยกสอบ ไมไดทําเพื่อดึงเด็กมาเรียน หรือเพ่ิมภาระใหแก
เด็ก แตเสนอเพื่อสรางบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ”รศ.ดร.สุ
พจนกลาว 

  คณบดีคณะวิทย จุฬาฯ กลาวอีกวา สําหรับการเพิ่มคาน้ําหนักของPAT2 น้ัน เปนเรื่องที่ดี แตทั้งน้ี 
หากเพิ่มคาน้ําหนักแลว ควรเพิ่มเวลา และจํานวนขอสอบดวย เพ่ือที่จะไดวัดความรูความสามารถในการคิด
วิเคราะห และครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียน สวนแนวทางในการแกปญหาเด็กเรียนวิทย หรือการ
เพ่ิมความรูใหแกเด็กนั้น คณะวิทยทุกมหาวิทยาลัยตางมองหาชองทาง และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ของเด็กอยูแลว 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี    ๔   เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    
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 "สัดสวน คาน้ําหนักหรือองคประกอบในการสอบแอดมิชชั่นสน้ัน ทปอ.มีมติออกมาเชนใด สาขาคณะคง
ตองดําเนินการ แตคณะวทิยาศาสตร คงตองหาแนวทางในการแกปญหาตอไป สวนจะเปดรับตรงมากขึ้น
หรือไมน้ัน โดยสวนตวัมองวาคณะวิทย คงไมรวมตวักนัรับตรงอยางคณะแพทยศาสตร เพราะคณะวิทย
ไมใชคณะยอดนิยม ฉะน้ันตอใหเปดรับตรงก็ใชวาจะไดเด็กหัวกะทมิาเรียน" รศ.ดร.สุพจน กลาว 

 รศ.ดร.ชาญณรงค   พรรุงโรจน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาฯ  กลาววา  คณะศิลปกรรม
คงตองดําเนินการตามมติทปอ.ที่ไมใหมีการเพิ่ม PAT6 ความถนัดทางดานศิลปกรรม ในการรับแอดมิชชั่นส
ป 2553-2554 สวนการจัดตั้งสํานักมาตรฐานวิชาชีพก็ตองหยุดไวกอน เพราะมีการเพิ่มPAT6 ทั้งนี้ ในการ
ออกขอสอบ ตนเองจะไปหารือรวมกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) เพ่ือปรับขอสอบที่
เนนวัดความคิดสรางสรรคมากขึ้น 

 

 


